
 

 

 
 

 
      

 

 
 

 

 
    

 

    
 

 

  
 

 

      
  

 Hawdd ei Ddeall 

Clipiau diogelwch cymhorthion 
clywed 
Mae’r daflen hon ynglŷn â chymorth
diogelwch i helpu i gadw eich cymorth 
clywed yn ddiogel 

Ynglŷn â chlipiau diogelwch cymhorthion clywed

Gall clipiau diogelwch cymhorthion 
clywed eich helpu i beidio â cholli eich 
cymorth clywed. 

Fel arfer mae ganddyn nhw un clip a dwy 
ddolen rwber. 

Mae’r dolenni rwber yn mynd o amgylch y 
cymhorthion clywed. 

Ac mae’r clip yn cael ei gysylltu i goler 
eich crys-T neu eich siwmper. 



  
 

 

  
      

   
  

    
 

 

   
  

 
   

   
 

 
 

 
  

  

  

 

   
 

      
 

  
 

  

 

    
 

      
 

  

Felly os yw’r cymorth clywed yn disgyn 
allan o’ch clust, bydd yn dal wedi’i gysylltu 
i’ch coler. Bydd yn hongian ond wnewch 
chi mo’i golli. 

Gallwch chi brynu clipiau diogelwch ar y 
rhyngrwyd. 

Gallwch chi ddod o hyd i wybodaeth ar-
lein am: 

Clipiau diogelwch cymorth clywed neu 
linyn diogelu ar gyfer cymhorthion clywed. 

Mae llawer o wahanol gwmnïau yn eu 
gwerthu. 

Cwmnïau sy’n eu gwerthu 

‘Connevans’ 
Gwefan: www.connevans.co.uk 

info@connevans.com E-bost: 

Ffôn: 01737 247 571 
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‘Hear Ear’ 

Gwefan: www.hearear.co.uk 

E-bost: info@hearear.co.uk 

Ffôn: 03300 88 4694 

https://www.connevans.co.uk/viewPage.do?id=index&gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLLo4_JUX-6uQUqj0u1hVmin658rP24klMkhsZPLw-7OTONzGCNV7CRoCaVgQAvD_BwE
mailto:info@connevans.com
https://www.hear.com/
mailto:info@hearear.co.uk


  
 

  

 

 
 

     
 
 

   
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Supplies 4 Health’ 
Gwefan: www.supplies4health.co.uk 

E-bost: supplies4HealthUK@gmail.com 

Gallwch chi hefyd eu prynu ar-lein o 
‘Amazon’, ‘Ebay’ a siopau ar-lein eraill. 

Page 3 

https://www.supplies4health.co.uk/?gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLBTz9efKVj8ruzaJNbAfe-MyKPT9F2NaXOxOsnd4sWS-x9E7JI0B3BoC47oQAvD_BwE
mailto:supplies4HealthUK@gmail.com
mailto:supplies4HealthUK@gmail.com
www.supplies4health.co.uk
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